



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ  
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์และสถานที่สอบ เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ)  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ  
แต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และได้ดำเนินการประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสรรหาและ  
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒  
ตำแหน่ง

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ ได้ทำการสอบภาคความรู้เฉพาะตำแหน่ง  
โดยวิธีการสอบภาคปฏิบัติ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ  
เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	เลขที่สอบ	ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
<b>พนักงานจ้างตามภารกิจ</b>			
ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องกล ขนาดเบา (ทักษะ) เลขที่ตำแหน่ง ๐๑-ภ-๐๐๘	๑ (ทักษะ)	นายอรุณ สว่างพิก	
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) เลขที่ตำแหน่ง ๐๑-ภ-๐๐๙	๑ (ทักษะ) ๒ (ทักษะ)	นายพยุ พุ่มพวง นายไพฑูรย์ กุตัน	

พร้อมกันนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ ได้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการ  
สรรหาและเลือกสรรโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

**๔. วันอังคาร ที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕**

- เวลา ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

๕. วันพุธ ที่ ๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีทักษะ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ และทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ หรือ [www.nongplamor.go.th](http://www.nongplamor.go.th)

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร โดยวิธีการสอบแข่งขัน ทุกท่านแต่งกายชุดสุภาพ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรโดยวิธีการสอบแข่งขัน ให้มารายงานตัวก่อนเข้าห้องสอบ และหากเวลาผ่านไป ๑๕ นาที ที่ได้ดำเนินการสอบแข่งขันไปแล้วนั้น ไม่มารายงานตัวหรือไม่เข้าห้องสอบถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร โดยวิธีการสอบแข่งขันในตำแหน่งที่สมัคร ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕



(ลงชื่อ)

(นายจรัส ปัตตานัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ